

Số: /BC-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 850/STP-HCBTTP ngày 07/6/2024 của Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện các phần mềm chuyên dụng bảo đảm chuẩn và khả năng kết nối theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tăng cường phối hợp trong ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác tư pháp ở cơ sở nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương nói chung.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn và đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn và đài truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân các nội dung về đăng ký và thống kê hộ tịch, đặc biệt là các nội dung về quyền lợi và trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch.

Hằng tháng và hằng quý, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo tình hình báo chí và định hướng công tác tuyên truyền gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn và đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền các văn bản, lồng ghép các nội dung về đăng ký và thống kê hộ tịch để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, góp phần thực hiện đúng, thống nhất các quy định của pháp luật về hộ tịch.

2. Kết quả cụ thể

2.1. Công tác xây dựng và hoàn thiện các phần mềm chuyên dụng

- Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hỗ trợ duy trì tốt việc vận hành, sử dụng, khai thác các phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch dùng chung của Ngành Tư pháp; Hệ thống thông tin một cửa điện tử; các phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu khác.

Tính đến nay Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử đã được kết nối, tích hợp ổn định, thông suốt. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp mở kết nối, tích hợp xong các phân hệ trong Hệ thống quản lý hộ tịch dùng chung của Ngành Tư pháp đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống. 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của tỉnh Bắc Giang được cung cấp tài khoản để vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch dùng chung của Ngành Tư pháp (tối thiểu 01 tài khoản/01 công chức).

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2367/UBND-KTTH ngày 23/05/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 05/4/2021 về việc thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1); Sở Thông tin và Truyền thông Thành lập Hội đồng thẩm định của Sở, phân công các thành viên nghiên cứu và thẩm định các nội dung đã được phân công theo các quy định hiện hành, Hội đồng họp, thảo luận, thống nhất kết quả thẩm định gửi Sở Tư pháp Kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của Đề cương và dự toán chi tiết: Nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

Theo đó, Kết quả nêu rõ các văn cứ thẩm định hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1); Kết luận về Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất: Biện pháp an ninh, an toàn thông tin, an toàn dữ liệu đã được phân tích, đánh giá và đưa ra các yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trong quá trình triển khai dự án; Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ tại Đề cương và dự toán chi tiết “Nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)” do Sở Tư pháp trình đáp ứng các nội dung thẩm định.

- Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký hộ tịch trên Phần mềm Đăng ký và quản lý Hộ tịch tỉnh Bắc Giang (tại địa chỉ <https://hotich.bacgiang.gov.vn>); toàn bộ dữ liệu hộ tịch trong giai đoạn này đang được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của Phần mềm Đăng ký và quản lý Hộ tịch tỉnh Bắc Giang (Phần mềm) và máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Bắc Giang. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ sao lưu định kỳ đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống phần mềm.

- Thực hiện Công văn số 2084/VPCPKSTT về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 và chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang tại công văn số:1489/UBND-NC V/v kết nối Hệ thống thông

tin giải quyết TTHC cấp tỉnh để thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với C06 – Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện kết nối liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính tại Đề án 06 với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng tiến độ tại công văn số 3827/TCTTKĐA06 ngày 02/06/2023 về việc hướng dẫn kết nối với phần mềm DVC liên thông của tổ Đề án 06 triển khai nội dung liên thông 2 nhóm TTHC tại Đề án 06 liên quan đến kết nối dữ liệu với phần mềm Tư pháp hộ tịch của Bộ Tư pháp, hoàn thành và vận hành chính thức từ tháng 7/2023.

2.2. Công tác tuyên truyền

* Tuyên truyền trên báo chí

Các cơ quan Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép các tin, bài, chương trình, chuyên trang, chuyên mục có nội dung về đăng ký và thống kê hộ tịch; phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về triển khai đăng ký và thống kê hộ tịch; về quyền lợi và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong đăng ký hộ tịch.

Các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các văn bản sau: Luật Hộ tịch; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/ 11/ 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Một số tin, bài, chương trình, chuyên mục tiêu biểu: *Công dân Bắc Giang sẽ thuận lợi hơn khi làm thủ tục hành chính về hộ khẩu, hộ tịch, tử tuất; Sẽ nâng cấp cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; (Báo Bắc Giang); Xã hội; “Các vấn đề xã hội”, “Thời sự Bắc Giang”, “Quốc phòng toàn dân” ,”Vấn đề bạn nghe đài quan tâm”, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh).*

* Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở

Đài truyền thanh các huyện, thành phố và Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về đăng ký và thống kê hộ tịch; các hoạt động, tấm gương tiêu biểu tại địa phương trong thực hiện đăng ký và thống kê hộ tịch. Kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân tích cực trong triển khai thực hiện.

Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những kết quả đạt được về công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trong thời gian qua, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong đăng ký và thống kê hộ tịch.

*** Tuyên truyền các hình thức khác**

Các sở, ngành, cơ quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đăng ký và thống kê hộ tịch với nhiều hình thức: tuyên truyền thông qua các buổi họp, hội nghị, xuất bản tài liệu; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề; thông qua các hội nghị tổ dân phố, khu dân cư...

3. Tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc

- Việc tuyên truyền về đăng ký và thống kê hộ tịch còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Công tác tuyên truyền đăng ký và thống kê hộ tịch ở một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa diễn ra thường xuyên, liên tục.

- Các cơ quan liên quan chưa tuyên truyền sâu rộng trên Cổng thông tin điện tử nội bộ của đơn vị mình.

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đăng ký và thống kê hộ tịch đến các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký và thống kê hộ tịch.

- Định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đăng ký và thống kê hộ tịch với nhiều hình thức và duy trì thành nề nếp.

Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở gửi để Sở Tư pháp tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Phòng TTBCXB;
- Thanh tra Sở;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Gia Phong